

# ภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Geopolitics and Cybersecurity)\*\*



ด้วยประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นประเด็นความมั่นคงที่มีความเชื่อมโยงกัน ทว่าในหลาย ๆ กรณี ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มักถูกมองเป็นเพียงประเด็นในเชิงเทคนิค และไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับบริบททางการเมือง และความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายมองข้ามปัจจัย และความ เป็นไปได้อื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นทางเทคนิคของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และอาจเป็นข้อจำกัด ในการรับมือกับสถานการณ์ทางไซเบอร์ให้อยู่ในเพียงกรอบเชิงเทคนิค และละเลยการใช้เครื่องมือทาง ความมั่นคงระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาทางไซเบอร์ อาทิ นโยบายความมั่นคง นโยบายทางการ

\* บทความนี้เป็นารเรียบเรียงจากโครงการการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ทหาร นโยบายทางการทูต และนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่อนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการดำเนินนโยบายความมั่นคงไซเบอร์ระดับชาติ โดยไม่จำกัดเพียงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่จำเป็นต้องสร้างความตระการรับรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความสนใจประเด็นด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อดึงดูดเข้ามาเป็นบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) และ กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภข.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา จึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (Geopolitics of Cybersecurity)



โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายรัชกรณ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Smart Classroom ชั้น 7 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) พร้อมทั้ง การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาควิชาการ ภาคประชาชน และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน

รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่นิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทย และการแข่งขันทาง ภูมิรัฐศาสตร์บนสมรภูมิไซเบอร์

กิจกรรมภายในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยการอภิปราย ในหัวข้อ บทบาทของไทยในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความท้าทายของไทยกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์บนสมรภูมิไซเบอร์ โดยมีผู้แทนจากจาก สกมช. สมช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วม อภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็น นอกจากนี้มีการฝึกทดสอบองสถานการณ์จำลองทางไซเบอร์ โดย ผู้แทน สมช. อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในงานด้านความมั่นคงตามที่ผู้บริหาร สมช. ให้ความสำคัญ

